

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ PHẠM THỊ THANH TRÀ THĂM, CHÚC MỪNG...

(Tiếp theo trang 1)



Thư ủy quyền Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng lễ Giáng sinh 2023 Giám mục Đaminh Đặng Văn Cầu.



Thư ủy quyền Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng lễ Giáng sinh 2023 Linh mục Nguyễn Đình Huỳnh.



Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng quà chúc mừng lễ Giáng sinh 2023 Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình.



Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng quà chúc mừng lễ Giáng sinh 2023 Giáo xứ Sa Cát.



Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng quà người có công tiêu biểu.



Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp lễ Giáng sinh 2023, chiều ngày 23/12, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác của trung ương đến thăm, chúc mừng Giám mục Đaminh Đặng Văn Cầu, Giám mục Chính tòa Giáo phận Thái Bình, các chức sắc, tu sĩ Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình và Linh mục Nguyễn Đình Huỳnh, Quận xứ Sa Cát, phường Hoàng Diệu (thành phố

Thái Bình) cùng bà con giáo dân Giáo phận Thái Bình. Cùng đi, về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội của đất nước năm 2023; ghi nhận, đánh giá cao các chức sắc và bà con giáo dân Giáo

phận Thái Bình thời gian qua luôn tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động; gần gũi, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. Đồng chí mong muốn các chức sắc và bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, "Kính Chúa, yêu nước", tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm tốt công tác an sinh xã hội, cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước, góp phần

xây dựng tỉnh Thái Bình nói riêng, đất nước nói chung ngày càng văn minh, giàu đẹp. Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ chúc Giám mục, các chức sắc và bà con giáo dân Giáo phận Thái Bình đón Giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc, bình yên. Thay mặt các chức sắc và bà con giáo dân Giáo phận Thái Bình, Giám mục Đaminh Đặng Văn Cầu, Linh mục Nguyễn Đình Huỳnh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Nội vụ và cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình đối với hoạt

động Công giáo và đời sống của bà con giáo dân trong Giáo phận. Giám mục và Linh mục chia sẻ: Mỗi chúng ta đều là người dân Việt Nam, được sống trên đất nước của mình, chúng ta phải cảm thấy tự hào với những nét văn hóa của dân tộc và cống hiến hết khả năng để xây dựng đất nước; khẳng định vai trò và trách nhiệm của mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các chức sắc và bà con giáo dân trong Giáo phận chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp

lệnh của Nhà nước; tăng cường đoàn kết lương - giáo, xây dựng Thái Bình ngày càng phát triển. Thư ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tặng hoa, tặng quà chúc mừng lễ Giáng sinh 2023 Giám mục Đaminh Đặng Văn Cầu và Linh mục Nguyễn Đình Huỳnh; tặng quà người có công với cách mạng tiêu biểu, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc Giáo phận Thái Bình.

HIẾU NGHĨA

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 23/12, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác của trung ương làm việc với UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo đồng chí Bộ trưởng Bộ

Nội vụ tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. Theo đó, GRDP của tỉnh tăng 7,37%, cao hơn mức bình quân của các nước; thu ngân sách (nội địa) đạt trên 10.000 tỷ đồng; thu hút vốn FDI đạt khoảng 3 tỷ USD, thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố thu hút vốn FDI cao nhất cả nước. Vừa qua, tỉnh đã tổ chức thành công chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc "Thái Bình Homecoming Day" và hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023 với sự tham dự của cựu Tổng

thống Hàn Quốc Lee Myung Bak và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tạo được dấu ấn rất tốt đẹp, hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội, thúc đẩy thu hút đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ về các nhiệm vụ đối với lĩnh vực nội vụ, nhất là trong sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng đề án vị trí việc làm...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động trong lĩnh vực nội vụ của tỉnh Thái Bình; bày tỏ ấn tượng với tinh thần công tác xúc

tiến, thu hút đầu tư. Điều đó chứng tỏ tinh thần cầu thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như việc triển khai nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách rất thiết thực, hiệu quả trong thu hút đầu tư. Những kết quả Thái Bình đạt được đã cho thấy sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Đồng chí chúc tỉnh đạt được nhiều thành công mới, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 cũng như mục tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

THU HIẾN

GẶP MẶT HỘI ĐỒNG HƯƠNG THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

tết cho hộ nghèo tại Thái Bình và quỹ khuyến học, khuyến tài... Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Ngọc Trí, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo đến lãnh đạo thành phố Hải Phòng và Hội đồng hương Thái Bình tại Hải Phòng những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình trong 3 năm 2021 - 2023. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng hương Thái Bình tại Hải Phòng trong những năm qua, mong muốn bà con Thái Bình tại đây tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, tinh thần đoàn kết, gần gũi, cùng nhau học tập, lao động, cống hiến, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng phát triển; đồng thời, có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quê nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trân trọng cảm ơn tình cảm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã dành cho Hội và bà con quê hương, đại diện Hội đồng hương Thái Bình tại Hải Phòng khẳng định Hội sẽ luôn đoàn kết, gần gũi xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CAMPUCHIA TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh triển khai, chỉ đạo. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ghi nhận và biểu dương những thành tích Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn các cấp hội tiếp tục làm tốt công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; phát huy thế mạnh trong các hoạt động đối ngoại nhân dân cũng như công tác đối nội của tổ chức hội trong thời gian tới, đặc biệt là công tác đỡ đầu lưu học sinh Campuchia. Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh đã trao quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ; trao kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và quyết định nhận đỡ đầu 10 sinh viên Campuchia đang học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

CÔNG TY TÂN ĐỆ TỔ CHỨC HỘI THAO KỸ THUẬT CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình "Tân Đệ - cùng bạn phòng cháy, giúp bạn chữa cháy", Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh vừa tổ chức hội thao kỹ thuật chữa cháy và CNCH tại nhà máy Tân Đệ 8, huyện Đông Hưng. Tham gia hội thao có hơn 100 vận động viên của 9 đội PCCC đại diện cho gần 1.000 đội viên PCCC cơ sở tại hệ thống nhà máy sản xuất của Công ty Tân Đệ. Các đội cùng nhau tranh tài ở các nội dung: thi đội hình chạy tiếp sức 6 x 100m kết hợp báo cháy, thoát nạn, chữa cháy, cứu người, di chuyển tài sản. Các vận động viên thi đấu với quyết tâm cao giành chiến thắng, đồng thời tập trung rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh xử lý tình huống chữa cháy, CNCH nhằm bảo đảm an toàn tính mạng con người và tài sản cho doanh nghiệp cũng như bảo vệ chính bản thân, gia đình khi có sự cố cháy, nổ tại cộng đồng. Kết thúc hội thao, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội PCCC nhà máy Tân Đệ 8, giải nhì cho đội PCCC nhà máy Tân Đệ 10 cùng 2 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các đội có thành tích cao.

KHẮC ĐUẨN

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sứ Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành tăng trưởng tín dụng phục vụ tăng trưởng kinh tế

(chinhphu.vn) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1403/CD-TTg, ngày 22/12/2023 về tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành tăng trưởng tín dụng phục vụ tăng trưởng kinh tế. Công điện gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Công an; Tổng Thanh tra Chính phủ, nêu rõ: Tiếp theo Công điện số 1224/CD-TTg, ngày 26/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm 2023 và Thông báo số 527/TB-VPCP, ngày 18/12/2023 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: a) Khẩn trương thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao tại Công điện số 1224/CD-TTg, ngày 26/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 527/TB-VPCP, ngày 18/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, khả thi, khoa học, đúng quy định, sát tình hình, tuyệt đối không và dứt khoát không để phát sinh cơ chế xin - cho, lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng... trong việc tăng trưởng tín dụng, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng lành mạnh, có trọng tâm, trọng điểm phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, không để tắc nghẽn, ách tắc, chậm trễ, không đúng thời điểm hoặc tăng trưởng tín dụng không lành mạnh, phục vụ lợi ích nhóm, sản xuất...

b) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo sử dụng các công cụ theo quy định đẩy mạnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc sử dụng hạn mức tăng trưởng tín dụng được giao của các tổ chức tín dụng, bảo đảm dòng vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, quan trọng, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế (tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư), phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh an toàn, lành mạnh, bền vững nhưng thiếu vốn. Nghiêm cấm việc cấp tín dụng không đúng quy định pháp luật, không đúng đối tượng, việc cấp tín dụng cho ban lãnh đạo, ban điều hành và người có liên quan của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, doanh nghiệp sản xuất... với lãi suất ưu đãi trong khi người dân, doanh nghiệp có nhu cầu chính đáng, hợp pháp lại gặp khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng. Đồng thời, thực hiện các công cụ kiểm soát lạm phát và giảm thiểu, hạn chế gia tăng nợ xấu đối với các tổ chức tín dụng yếu kém và có nguy cơ nợ xấu tăng.